

ข้อ	รายการ	องค์ประกอบ การประเมิน	ประเมินตนเอง							ทีมประเมินคุณภาพภายใน							แหล่งข้อมูล	
			0	1	2	3	4	5	รวมคะแนน รายชื่อ	0	1	2	3	4	5	รวมคะแนน รายชื่อ		
			I															พยาบาล
11	ผู้บริหารหน่วยงานบริการพยาบาล กำหนดระบบ/แนวทางการ สภาพแวดล้อมการทำงานของ หน่วยงาน	A																<ul style="list-style-type: none"> ● แนวทางการ ตรวจสอบ เจ้าหน้าที่ ● ผลการตรวจ สุขภาพ เจ้าหน้าที่ ● แนวทางการ ปฏิบัติเมื่อ เกิดอุบัติเหตุ จากการ ปฏิบัติงาน ● การ ประเมินผล สภาพแวดล้อม บรรยากาศ ● และความ ปลอดภัยใน การทำงาน
		D																
		L																
		I																
12	ผู้บริหารหน่วยงานบริการพยาบาล กำหนดระบบ/แนวทางการ สนับสนุนและการสร้างขวัญ กำลังใจแก่บุคลากรทางการ พยาบาล	A																<ul style="list-style-type: none"> ● ผลประเมิน บรรยากาศการ ทำงานของ บุคลากร ● แนวทางการ บริหารงาน บุคลากรในคู่มือ บริหารการ พยาบาลของกลุ่ม การพยาบาล
		D																
		L																
		I																
13	ผู้บริหารหน่วยงานบริการพยาบาล กำหนดระบบการจัดกระบวนการ สร้างคุณค่าทางการพยาบาล	A																<ul style="list-style-type: none"> ● แนวทางการ พัฒนา คุณภาพการ พยาบาล ● Risk manageme nt ● ระบบนิเทศ ทางการ พยาบาล
		D																
		L																
		I																
คะแนนรวมส่วนที่ 1			จากการประเมินตนเอง							จากทีมประเมินคุณภาพภายใน								

ข้อ	รายการ	องค์ประกอบ การประเมิน	ประเมินตนเอง					ผู้ ประเมิน	ทีมประเมินคุณภาพ ภายใน					รวม คะแนน	ผู้ จัด	แหล่งข้อมูล	
			0	1	2	3	4		5	0	1	2	3				4
																	<ul style="list-style-type: none"> ●SP-IC-006 ประสิทธิภาพการ เฝ้าระวังการติดเชื้อ ในโรงพยาบาล ●SP-IC-017 แนว ทางการเฝ้าระวัง การติดเชื้อในผู้ป่วย ที่ได้รับการผ่าตัด/ ทำหัตถการที่ จำหน่ายออกจาก รพ. ●SP-IC-020 แนวทางปฏิบัติใน การป้องกันการติด เชื้อในผู้ป่วยใช้ เครื่องช่วยหายใจ ●SP-IC-021 การ ป้องกันการ แพร่กระจายเชื้อ MRSA ●SP-IC-023 การ ป้องกันการติดเชื้อ จากศพ ●SP-NUR-001 แนวปฏิบัติในการใส่ สายสวนปัสสาวะ และ การป้องกันการติด เชื้อในผู้ป่วยใส่สาย สวนปัสสาวะ ●SP-NUR-026 แนวทางการป้องกัน และดูแลผู้ป่วยที่มี แผลกดทับ

ข้อ	รายการ	องค์ประกอบ การประเมิน	ประเมินตนเอง					ประเมิน คณะ นรายน	ทีมประเมินคุณภาพ ภายใน					รวม คณะ นรายน จัด	แหล่งข้อมูล	
			0	1	2	3	4		5	0	1	2	3			4
																<ul style="list-style-type: none"> ●SP-IC-007 แนวทางการป้องกัน อุบัติเหตุจากการ ปฏิบัติงาน ●SP-IC-008 การ ใช้อุปกรณ์ป้องกัน อันตรายส่วนบุคคล ●SP-IC-009 แนวทางปฏิบัติ Isolation Precautions ●SP-IC-012 แนว ปฏิบัติในการล้างมือ ●SP-IC-014 แนวทางปฏิบัติใน การตรวจสอบสุขภาพ เจ้าหน้าที่ ●SP-IC-018 แนวทางปฏิบัติเมื่อ บุคลากรถูกของมี คมที่สัมผัสเลือด หรือสารคัดหลั่งของ ผู้ป่วยขณะปฏิบัติ หน้าที่ ●SP-IC-010 การ เก็บ/แยก/กำจัด ขยะในโรงพยาบาล ●SP-IC-013 การ ตรวจสอบคุณภาพน้ำ ดื่มน้ำใช้ทางแบคทีเรีย ●SP-IC-015 แนว ปฏิบัติในการทำลาย เชื้อและทำให้ปราศจาก เชื้อ ในวัสดุอุปกรณ์ทาง การแพทย์

ข้อ	รายการ	องค์ประกอบ การประเมิน	ประเมินตนเอง					ทีมประเมินคุณภาพ ภายใน					รวมคะแนน รายชื่อ	แหล่งข้อมูล	
			0	1	2	3	4	5	0	1	2	3			4
17	การพัฒนาความรู้ ทักษะ และให้คำแนะนำ/ปรึกษา แก่บุคลากรทางการ พยาบาล	A													●คู่มือปฐมนิเทศ นิเทศงาน IC ●แผนการนิเทศ กำกับติดตามให้ คำปรึกษาในการ ปฏิบัติเช่น แบบฟอร์มนิเทศ VAP,CAUTI ฯลฯ
		D													
		L													
		I													
18	การดูแลต่อเนื่องเพื่อความ ปลอดภัยของผู้ใช้บริการ	A													●คู่มือการดูแล ผู้ป่วยต่อเนื่องที่บ้าน ●ผลการติดตาม Post discharge (ที่ เกี่ยวกับ NI)
		D													
		L													
		I													
19	การคุ้มครองภาวะสุขภาพ	A													●คู่มือการดูแล ผู้ป่วยต่อเนื่องที่บ้าน
		D													
		L													
		I													
20	การให้ข้อมูลและความรู้ ด้านสุขภาพ	A													●แนวทางการล้าง มือ ●แนวทางการ ป้องกันเชื้อดื้อยา ●คู่มือการดูแล ผู้ป่วยต่อเนื่องที่บ้าน
		D													
		L													
		I													
21	การพิทักษ์สิทธิผู้ป่วย	A													●แนวทาง Isolation precaution
		D													
		L													
		I													
22	การบันทึกทางการพยาบาล	A													●บันทึกทางการ พยาบาลในผู้ป่วยที่ มีการติดเชื้อ/เสี่ยง ต่อการติดเชื้อ
		D													
		L													
		I													
คะแนนรวมส่วนที่ 1			จากการประเมินตนเอง					จากทีมประเมินคุณภาพภายใน							

ส่วนที่ 3 แบบประเมินคุณภาพการบริการพยาบาลการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล: มิติผลลัพธ์

ข้อ	รายการ	๖	๗	ประเมินตนเอง	ทีมประเมินคุณภาพภายใน	แหล่งข้อมูล
-----	--------	---	---	--------------	-----------------------	-------------

			0	1	2	3	4	5	รวมคะแนน รายชื่อ	0	1	2	3	4	5	รวมคะแนน รายชื่อ		
23	ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจของงานบริการพยาบาลป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล	Le																
		T																
		C																
		Li																
24	ผลลัพธ์ด้านคุณภาพการบริการพยาบาลป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล	Le																
		T																
		C																
		Li																
25	ผลลัพธ์ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติการพยาบาลงานบริการพยาบาลป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล	Le																
		T																
		C																
		Li																
26	ผลลัพธ์ด้านการพัฒนาองค์กร	Le																
		T																
		C																
		Li																
คะแนนรวมส่วนที่ 3			จากการประเมินตนเอง							จากทีมประเมินคุณภาพภายใน								
คะแนนรวมส่วนที่ 1,2 และ 3			จากการประเมินตนเอง							จากทีมประเมินคุณภาพภายใน								

สรุปคะแนนรวม =คะแนน

ร้อยละของผลการประเมินคุณภาพการบริการพยาบาลการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล =

หมายเหตุ

- คะแนนเต็มของแบบประเมินคุณภาพการบริการพยาบาลการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล = 130 คะแนน
- ร้อยละของผลการประเมินคุณภาพการพยาบาลขององค์กร/หน่วยงานบริการพยาบาล เท่ากับ

$$\frac{\text{คะแนนที่ได้}}{\text{คะแนนเต็มของแบบประเมิน}} \times 100$$